

สำเนา

ความลับ

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

๑. ให้ทุกส่วนราชการกำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะโครงการก่อสร้าง เพื่อมิให้เกิดการทุจริตและการสมยอมราคา รวมทั้งพิจารณาการกำหนดราคากลางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ ตามแนวทางของแม่แจ่มโมเดล ซึ่งเป็นต้นแบบในการใช้กลไกประชารัฐ โดยการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐและชาวบ้าน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเร่งรัดการประสานความร่วมมือกับประเทศ ในกลุ่มอาเซียนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาหมอกควันในภูมิภาคอาเซียนด้วย

๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงมหาดไทยสำรวจพื้นที่ ชายฝั่งทะเลที่ประสบปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะ โดยใช้หลักการทางวิชาการในการกำหนดพื้นที่ตามระดับ ความเสี่ยงและความเสียหายจากการกัดเซาะและจัดทำแผนการดำเนินการโดยกำหนดมาตรการและแนวทาง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมตามประเภทของพื้นที่ที่ได้มีการกำหนดไว้

๔. ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ร่วมกับกระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์พายุฤดูร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย และการตรวจสอบความมั่นคงของป้ายโฆษณา ขนาดใหญ่และสิ่งปลูกสร้างเพื่อประโยชน์สาธารณะที่อาจได้รับผลกระทบ เช่น ที่พักรอรถโดยสารสาธารณะ

/๕. ...

๕. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กำหนดมาตรการหรือแนวทางการส่งเสริมการทำสวนเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในรูปแบบโฮมสเตย์ (Home Stay) รวมทั้งให้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวต่อไปด้วย

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

อ่อนฟ้า เวชชาชีวะ

(นางสาวอ่อนฟ้า เวชชาชีวะ)

ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๓ (จิตตา) ๓๒๗ (สุกัญญา) ๔๔๒ (เฉลิมขวัญ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th